

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THỌ XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- VP
V/v tăng cường kiểm tra,
giám sát mua bán, sử dụng
sản phẩm từ hạt Sang

Thọ Xuân, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo thông tin của Sở Y tế tại Công văn số 78/SYT-TTr, ngày 03/01/2025 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc tăng cường kiểm tra, giám sát mua bán, sử dụng sản phẩm từ hạt Sang: Thời gian qua, Sở Y tế nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về trường hợp bệnh nhân có địa chỉ tại huyện Hậu Lộc bị ngộ độc nặng sau khi dùng bột hạt Sang được lấy từ cơ sở xay nghiền bột của người nhà; hiện nay trên địa bàn huyện Hậu Lộc, nhu cầu sử dụng hạt Sang tăng nhanh (vì thông tin được lan truyền là có tác dụng chữa bệnh dạ dày, đại tràng...) nên một số cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện đã mua hạt Sang về nghiền, chế biến và bán cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh qua nhiều phương thức (chủ yếu là online).

Tuy nhiên, theo các tài liệu y học cho thấy chưa có đủ cơ sở khoa học chứng minh hạt Sang có tác dụng điều trị bệnh dạ dày, đại tràng. Sở Y tế đã lấy mẫu nguyên hạt và sản phẩm đã xay nghiền từ hạt Sang tại một số cơ sở xay nghiền bột trên địa bàn huyện Hậu Lộc để phân tích và kết quả thu được là các mẫu trên đều có chứa hai hoạt chất là Strychnin và Brucin, đây là hoạt chất có trong cây Mã tiền, thuộc danh mục dược liệu có độc (hạt Mã tiền sống thuộc nhóm Độc bảng A, hạt Mã tiền đã bào chế thuộc nhóm độc bảng B).

Việc sản xuất, bào chế, kinh doanh, lưu hành, sử dụng dược liệu (hạt Sang) làm thuốc phải được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn chuyên môn, được chỉ định bởi người có đủ bằng cấp và chứng chỉ hành nghề theo quy định. Vì vậy, việc sản xuất bào chế, kinh doanh, mua bán các sản phẩm trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, chế biến từ hạt Sang để quảng cáo công dụng, bán cho người sử dụng như thuốc để điều trị bệnh dạ dày, đại tràng là không đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe người dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền cho người dân không sử dụng sản phẩm trôi nổi từ hạt Sang; Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các cơ sở kinh doanh, chế biến (xay nghiền các

loại hạt) trên địa bàn để không tham gia sản xuất chế biến, kinh doanh sản phẩm từ hạt Sang với mục đích chữa bệnh.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân biết, đề phòng các nguy cơ, rủi ro về sức khỏe, tính mạng.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

Nơi nhận:

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hải